



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. จีดีพีเกษตรปี 66 คาดโต 2-3%	กรุงเทพธุรกิจ
2. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: จีดีพีเกษตรปีหน้าฟื้น	ไทยรัฐ
3. หม่อนไหมครบ13ปีรมว.เกษตรฯร่วมถกขับเคลื่อนงานเชิงรุกเร่งพัฒนาผ้าไหมไทย	แนวหน้า
4. เกษตรฯห่วงชาวประมงดีด้อยให้ปล่อยสินเชื้5พันล้าน	แนวหน้า
5. ฟรุ้ทบอร์ดสั่งทูตเกษตรตรวจสอบปมทุเรียนไทยในจีน	แนวหน้า
6. ตัวแทนสมาคมการประมงร้องรัฐ เกณฑ์ข้อบังคับไอยูยูสร้างปัญหา	บางกอกทูเดย์
7. นายกาเยื่อนเชียงของต้นข้าวรักษ์โลก	แนวหน้า
8. กิน เที้ยว ทัวไทย สุขใจด้วยกัน ตลอดปี 2566	กรุงเทพธุรกิจ
9. เช็กด่วนเงินประกันข้าวงวดที่ 9 ธ.ก.ส.โอนเข้าบัญชีแล้ว 15 ธ.ค.	ไทยรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. บทความพิเศษ: แนวทางชุมชนต้นแบบความมั่นคงด้านอาหาร	กรุงเทพธุรกิจ
12. พาณิชย์ชี้ช่องผู้ส่งออกไทยเจาะตลาดสินค้าเกษตร-อาหารในจีน	แนวหน้า



จีดีพีเกษตรปี 66
คาดโต 2-3%
> 2

จีดีพีเกษตรปี 66 คาดโต 2-3%

จับตามุมิรัฐศาสตร์-ปัจจัยผลิตป่วน

● ยูพีน พงษ์ทอง
กรุงเทพธุรกิจ

ภาคการเกษตรมีส่วนต่อรายได้ประชากรประเทศสูงที่สุดในแง่จำนวนคนแต่ในแง่มูลค่าเฉลี่ยต่อคนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด โดยปี 2565 ที่ผ่านมาจีดีพีเกษตรไม่ค่อยสดใสแต่หากมองต่อไปปี 2566 ก็พบว่ามึทิศทางที่น่าสนใจแต่ก็มีหลายปัจจัยที่ยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

ฉันทานท์ วรรณเขจร เลขานุการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพีเกษตร) ในปี 2566 คาดว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.0-3.0% โดยมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีเพียงพอสำหรับการทำเกษตร การดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐด้านการเกษตรในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง และเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้น



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/บทหน้า-บทวิเคราะห์

วันที่: ศุกร์ 16 ธันวาคม 2565

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12273

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

Col.Inch: 85

Ad Value: 136,000

PRValue (x3): 408,000

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: จีดีพีเกษตรปี 66 คาดโต 2-3%

อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2566 ยังมีปัจจัยเสี่ยงและสถานการณ์สำคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนมากขึ้น **ราคาปัจจัยการผลิตที่ยังคงอยู่ในระดับสูง** ทั้งราคาน้ำมัน ปุ๋ย สารเคมีกำจัดโรคและแมลง และวัตถุดิบอาหารสัตว์ การระบาดของโรคพืชและสัตว์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน **ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ** รวมถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่อาจกลับมาระบาดเป็นวงกว้างอีกครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก

ในส่วนภาวะ**จีดีพีเกษตร ปี 2565 ขยายตัว 0.8%** เมื่อเทียบกับปี 2564 และต่ำกว่าเป้าที่คาดว่าจะขยายตัว **2-4 %** โดยสาขาพืช สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปศุสัตว์ ขยายตัว ขณะที่**สาขาปศุสัตว์ และสาขาประมงหดตัว** ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนคือ ปริมาณน้ำฝนในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 มีมากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญและในแหล่งน้ำตามธรรมชาติมากขึ้น เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำประมง

รวมถึงสภาพอากาศโดยทั่วไปที่เอื้ออำนวย ทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดในช่วงปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ดี จึงใจให้เกษตรกรเพิ่มการผลิตและมีการบำรุงดูแลรักษามากขึ้น การดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐ และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต การเฝ้าระวังโรคพืชและสัตว์

การบริหารจัดการน้ำและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ การยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และบริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้

ต่อเนื่องและมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “คนละครึ่ง” ทำให้คนไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้น การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 การเปิดประเทศ และเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว นอกจากนี้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น และความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรของไทย ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ขยายตัวได้มากขึ้น

ส่วนปัจจัยลบ คือ ปรากฏการณ์ลานีญาที่มีกำลังแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี รวมถึงอิทธิพลของลมมรสุมและพายุที่เข้ามาหลายระลอกในช่วงไตรมาส 3 โดยเฉพาะพายุ “โนรู” ที่พัดเข้าไทยโดยตรงในช่วงปลายเดือนก.ย. ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกือบทั่วประเทศ

ขณะที่มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติสะสมอยู่มาก ส่งผลให้เกิด**น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคเหนือ** ซึ่งพื้นที่ทางการเกษตรและผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหาย ประกอบกับ**ราคาปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งราคาน้ำมัน ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช และวัตถุดิบอาหารสัตว์** ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูงขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคสัตว์ ทำให้มีการชะลอการเลี้ยง คอุมปริมาณการผลิต นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกประเทศ อาทิ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ มาตรการ Zero-COVID ของจีน และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย

เมื่อพิจารณาแต่ละสาขาพบว่า **สาขาพืชขยายตัว 2.1%** โดยพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ลำไย และทุเรียน ส่วนพืชที่ลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา มังคุด และเงาะ

สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว 2.7% เนื่องจากเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง และราคาอ้อยโรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี

สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 2.0% เนื่องจาก

ไม่ผูกคาลิปตัสเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ ในการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การผลิตเยื่อกระดาษ การก่อสร้าง ถ่านไม้

สาขาประมง หดตัว 2.0% เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน มีมรสุมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการทำประมง โดยสัตว์น้ำที่นำขึ้นทำเทียบเรือมีปริมาณลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม กุ้งทะเลเพาะเลี้ยงมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น แม้ว่าเกษตรกรบางส่วนยังคงประสบปัญหาการระบาดของโรคกุ้ง

สาขาปศุสัตว์ หดตัว 3.0% โดยสินค้าปศุสัตว์ที่ลดลง ได้แก่ สุกร ไก่ และน่านมดิบ สำหรับสุกรมีผลผลิตลดลงเนื่องจากปริมาณแม่พันธุ์สุกรในระบบลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร ส่วนสินค้าปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่เนื้อ และโคนเนื้อ โดยไก่เนื้อมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการขยายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ



จีดีพีเกษตรปีหน้าฟื้น: นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.0 - 3.0% โดยมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีเพียงพอสำหรับการทำเกษตร การดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐด้านการเกษตรในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง และเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนมากขึ้น ราคาปัจจัยการผลิตที่ยังคงอยู่ในระดับสูง.

หม่อนไหมครบ13ปี รวม.เกษตรฯร่วมถก ขับเคลื่อนงานเชิงรุก เร่งพัฒนาผ้าไหมไทย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบ 13 ปี โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งกรมหม่อนไหมจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และภารกิจสำคัญที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต การยกย่องเชิดชูเกียรติ

ปราชญ์หม่อนไหม ผู้ทรงภูมิปัญญาหม่อนไหม เผยแพร่ผลงานของบุคลากรหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกรมหม่อนไหม

ดร.เฉลิมชัยกล่าวว่า กรมหม่อนไหมเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านหม่อนไหมของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรฯ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรกร โดยใช้การตลาดนำการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกกระดับมาตรฐานสินค้า รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งพัฒนาผ้าไหมไทยให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เกษตรฯหวังชาวประมงดีเคยให้ปล่อยสินเชื่อ5พันล้าน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ การประมงไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2565 ที่กรมประมง โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดี กรมประมง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการ ดังนี้

- 1.การจัดทำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงามในการส่งออกต่างประเทศ (Aqua Feed & Ornamental Fish Industry : AFOF) และมอบหมายกรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร ประสานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาคเอกชน ร่วมหารือในการสนับสนุนงบประมาณหรือการลงทุนจากภาคเอกชน

2.ที่ประชุมเห็นชอบแนวทาง

การใช้ประโยชน์เรือประมงเพื่อการท่องเที่ยว โดยมอบหมายกรมประมง กรมเจ้าท่า และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ จัดประชุมหารือในความร่วมมือกับตัวแทนองค์กรประมง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางออกใบอนุญาตทะเบียนเรือประมงเพื่อการท่องเที่ยว สามารถประกอบการท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าในโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ เร่งรัดดำเนินการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวประมง รวม 7 ด้าน และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้คำสั่งคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ดังนี้

- 1.คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน
- 1.1 ความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตการประมง และได้สนับสนุนให้ชุมชนมี

การรวมกลุ่มและขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น สมาชิกจำนวน 108,108 ราย จำนวน 2,820 องค์กร 1.2 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงเพื่อเป็นการสร้างรายได้ 200 ชุมชน ชุมชนละ 100,000 บาท งบประมาณ 20,000,000 บาท กระจายสู่ 50 จังหวัด เป็นพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 22 จังหวัด และ 28 พื้นที่จังหวัดแหล่งน้ำจืด

- 2.คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชย์ และการประมงนอกน่านน้ำไทย
- 3.คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- 4.คณะกรรมการพัฒนาผลิตผลผลิตภัณฑ์ประมงและการพาณิชย์
- 5.คณะทำงานโครงการ Fisherman's Village Resort และ
- 6.คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าประมงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

ฟรุ้ทบอร์ดสั่งทุตเกษตร ตรวจสอบปมทุเรียนไทยในจีน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ้ทบอร์ด) กล่าวว่า ทันทีที่ทราบข่าวการจำหน่ายทุเรียนในประเทศไทย ที่ผู้ขายอ้างว่าเป็นทุเรียนไทย ทำให้ลูกค้าในเซียงไฮ้ หลงเชื่อซื้อกลับไปรับประทานในราคากิโลกรัมละ 200 หยวน หรือประมาณ 1,000 บาท แต่กลับพบว่ารสชาติไม่ใช่ของไทย ทาง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ในฐานะประธานฟรุ้ทบอร์ด ได้สั่งการให้ทุตเกษตรไทยทั้ง 3 สำนักงาน ได้แก่ บั๊กกิ่ง เซียงไฮ้ และกว่างโจว ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาทันที โดยพบว่ากรณีที่เป็นข่าว เป็นรถขายทุเรียนริมทาง ไม่ใช่การขายทุเรียนจากร้านค้าที่มีแหล่งที่ตั้งถาวร ปกติทุเรียนไทยที่จำหน่ายในช่วงนี้ ราคาประมาณ 25-40 หยวน/500 กรัม หรือ 50-80 หยวน/กิโลกรัม (ประมาณ 250-400 บาท/กิโลกรัม)

ทั้งนี้ รถขายทุเรียนข้างทางส่วนใหญ่จะพบเห็นตามชานเมือง จอดขายริมถนนเฉพาะช่วงกลางวัน เพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ และทุเรียนที่ขายก็เป็นทุเรียนตกเกรด คุณภาพต่ำ ราคาถูกกว่าร้านค้าผลไม้มาตรฐาน

นายอลงกรณ์กล่าวว่า สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่นครกว่างโจวและฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ นครเซียงไฮ้ ได้มีการรายงานและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนที่ส่งออกมายังจีนอย่างต่อเนื่อง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพทุเรียนไทยก่อนการส่งออก เพื่อให้มีทุเรียนตกเกรด หรือทุเรียนคุณภาพต่ำมาจำหน่าย ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยในภาพรวม และมีการเฝ้าระวังติดตามข่าวตามสื่อต่างๆ ด้วย

ตัวแทนสมาคมการประมงรัฐ เกณฑ์ข้อบังคับไอยูยูสร้างปัญหา



ตัวแทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย แจงปัญหา
เกณฑ์ข้อบังคับไอยูยูในการทำธุรกิจประมง ย้ำหลายข้อบังคับ
สร้างความเดือดร้อนอย่างมาก “จรินทร์” รับลูกตั้งคณะทำงาน
ศึกษาข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจประมง เพื่อ
ชงแก้ไขกฎหมายเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วย
ประมงไทย

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังสมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทย เข้าพบเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนถึงความเดือดร้อนที่ได้
รับผลกระทบจากมาตรการไอยูยู และกฎระเบียบที่ภาครัฐออกมา
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง การกำหนดโทษที่รุนแรงเกินไป
กระทบต่อการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ ความลักลั่นของ
กฎหมายแรงงาน ระหว่างภาคการประมงกับภาคอื่น ซึ่งทั้งหมดนี้
ได้ทำลายอุตสาหกรรมประมงทั้งประเทศ ชาวประมงไม่สามารถทำ
มาหากินได้ จนต้องเลิกกิจการจำนวนมาก ส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องนำเข้าสัตว์น้ำมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏ

ทั้งนี้ ได้รับฟังปัญหา และเห็นด้วยกับความจำเป็นที่จะต้อง
มีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อขจัดอุปสรรคต่อการทำมาหากินของ
ชาวประมงทุกกลุ่ม พร้อมกันนี้ ได้สั่งตั้งคณะทำงานของพรรค
ประชาธิปัตย์ เพื่อพิจารณาการปรับแก้กฎหมายที่จำเป็น เพื่อแก้

ปัญหาการลิดรอนสิทธิ ขจัดอุปสรรคต่างๆ โดยยึดหลักการตาม
มาตรฐานสากล ไม่เกินเกณฑ์ไอยูยู รักษาทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายกสมาคมกุ้งไทย นำทีมคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ เปิดเผยถึงสถานการณ์กุ้งของไทย
ปี2565 ว่า ผลผลิตกุ้งเลี้ยงปี 2565 โดยรวมอยู่ที่ 280,000 ตัน เท่ากับ
ปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจากยังคงเผชิญปัญหาเรื่องโรค และสภาพอากาศ
ไม่อำนวย เตรียมยื่นหนังสือเรียกร้องทุกพรรคการเมืองที่อาลา
มาเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งที่จะมาถึง กำหนดนโยบายเรื่องกุ้ง
ให้ชัดเจน เน้นแก้ปัญหาโรค เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้จากการส่งออก
นำเงินเข้าประเทศ

ทั้งนี้ การผลิตกุ้งของไทยปีนี้ 280,000 ตันเป็นผลผลิตกุ้งจาก
ภาคใต้ตอนบน ร้อยละ 32 จากภาคตะวันออก ร้อยละ25 ภาคใต้
ตอนล่างฝั่งอันดามัน ร้อยละ 21 และจากภาคกลาง ร้อยละ 12ภาคใต้
ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย ร้อยละ 10 ส่วนผลผลิตกุ้งทั่วโลกคาดว่า
จะอยู่ที่ประมาณ 4.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ด้าน การส่งออกกุ้ง
เดือน ม.ค. - ต.ค. ปีนี้ ปริมาณ 122,208 ตัน มูลค่า 42,812 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ
128,758 ตัน มูลค่า 39,251 ล้านบาท ปริมาณลดลง ร้อยละ 5 แต่
มูลค่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 และคาดว่าไทยจะผลิตกุ้งได้ 300,000 ตัน

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 16 - พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565

ปีที่: 20

ฉบับที่: 3322

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 63.71

Ad Value: 63,710

PRValue (x3): 191,130

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ตัวแทนสมาคมการประมงร้องรัฐ เกณฑ์ข้อบังคับไอยูยูสร้างปัญหา

ในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7

อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปีที่สมาคมกุ้งไทย และตัวแทนอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตลอดสายห่วงโซ่การผลิต ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต่อมาได้ยื่นหนังสือ ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ลินค้ำกุ้งเป็นวาระแห่งชาติ และออกมาตรการแก้ปัญหาการเลี้ยงโรคให้ที่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเร่งด่วน เพื่อพลิกฟื้น สร้างความเข้มแข็ง ให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายคือ วัตถุประสงค์ 400,000 ตัน เพื่อการส่งออก ให้ได้ในปี 2566 โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องโรคซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรฯ เลี้ยงกุ้งไม่ได้ แต่จากตัวเลขผลผลิตกุ้งในปี 2565 ก็ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้จะรัฐบาลโดยกรมประมงมีความพยายามดำเนินการในหลายด้าน แต่อาจด้วยข้อจำกัด ทำให้การแก้ปัญหาที่ผ่านมาไม่ตอบโจทย์ โรคกุ้งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความ

เสียหายให้กับเกษตรกร

สมาคมกุ้งไทยจึงขอเสนอไปยังพรรคการเมืองทุกพรรคในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในปีหน้า ให้เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมกุ้งไทยที่เคยเป็นอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งทำรายได้เข้าประเทศปีละเกือบแสนล้านบาท มีผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งทางตรงทางอ้อม และครอบครัวกว่า 1 ล้านคน แต่ 10 กว่าปี หลังเกิดโรคระบาดในกุ้ง อุตสาหกรรมกุ้งสูญเสียโอกาส-รายได้จากการส่งออกถึง 500,000 ล้านบาท ดังนั้นพรรคการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาลหน้า จะต้องกำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ เพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะโรคกุ้ง พลิกฟื้นพัฒนาสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้กับอุตสาหกรรมกุ้งไทยเพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศปีละเกือบแสนล้านบาท/กว่าแสนล้านบาทให้ได้ เพื่อเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย เหมือนที่เป็นมาก่อนเผชิญปัญหาโรคระบาดให้ได้ ■

นายกฯเยือนเชียงใหม่ของต้นข้าวรักษ์โลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงพื้นที่พบปะประชาชน และพี่น้องชาวนา ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี “การปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน” ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมเที่ยวข้าวจากแปลงนารักษ์โลก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจร่วมกับชาวนา โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน เกิดจากการส่งเสริมโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20 กองทุนหมู่บ้าน โดยมอบหมายให้ทางกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการข้าว

รักษ์โลก BCG Model เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้ผลิตข้าวคุณภาพระดับโลก

นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า โครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model เป็นการส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ ใช้ตลาดนำการเพาะปลูก โดยประสานภาคีโรงสี ว่าต้องการข้าวพันธุ์อะไร จากนั้นจึงแจ้งกรมการข้าว จัดหาพันธุ์ข้าว และจัดทำโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ไม่ปนเปื้อน ส่งเสริมการทำนาแบบประณีต ใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็น B = Bio-technology Ecomomy เศรษฐกิจ

ชีวภาพ ส่งเสริมให้โลกปลอดซังข้าวแล้วฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ C = Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน และในกระบวนการย่อยสลายต่อซังข้าวจะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก G = Green เศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เช่น โดรนเพื่อการเกษตร เป็นระบบไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานทางเลือกแบบหมุนเวียน และเครื่องเพาะกล้า รถดำนาหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ฯลฯ เมื่อเก็บเกี่ยวก็จะได้ข้าวคุณภาพ ปลอดภัยดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาคีโรงสีจะรับซื้อในราคาที่เหมาะสม

กรมส่งเสริมการเกษตรยกทัพจัดเต็ม ขนบชวนความสุขส่งมอบเป็นของขวัญให้เกษตรกร กิน เทียว ทัวไทย สุขใจด้วยกัน ตลอดปี 2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการความร่วมมือจัดทำโครงการสร้างความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์การเกษตรคุณภาพ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดการใช้จ่ายสร้างรายได้เพิ่มเติม และลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชน และส่งมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรที่สวยงาม พร้อมกับได้รับความรู้ทางด้านเกษตร โดยกำหนดกิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมเพิ่มสุขปีใหม่ เทียวทัวไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกิจกรรมเสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ กรมส่งเสริมการเกษตรฯ ภายใต้งานนโยบายดังกล่าว จัดกิจกรรม **สร้างความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566** ของกรมส่งเสริมการเกษตร : **Keep Going, Keep Growing, Sharing Happiness** เพื่อแสดงถึงการส่งมอบตลอดปี 2566 จากใจกรมส่งเสริมการเกษตร และ 4 เสริม ในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืน เน้นหลักตลาดนำการผลิต และนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมมาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยเตรียมจัด 2 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมส่งสุขปีใหม่ กิน เทียวทัวไทย สุขใจด้วยกัน จัดเต็มตลอดเดือน และ กิจกรรมส่งสุขปีใหม่ กิน เทียวทัวไทย สุขใจด้วยกัน จัดเต็มตลอดปี (Season Festival)

สำหรับกิจกรรมส่งสุขปีใหม่ กิน เทียวทัวไทย สุขใจด้วยกัน จัดเต็มตลอดเดือน กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ผ่านร้านค้าสมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และผ่านเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ รวมทั้งเป็นการฉลองให้กับยอดการจำหน่ายสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ครบ 500 ล้านบาท มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษในเว็บไซต์ ทั้งบริการจัดชุดของขวัญ ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ซื้อสินค้าพร้อมรับของแถม และบริการพิเศษจากพันธมิตรบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Kerry Express และ ปอลอ Express ที่ให้บริการจัดส่งฟรี หรือลดค่าขนส่ง ให้กับทุกรายการ โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปเลือกซื้อ



สินค้าเกษตรได้ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com สำหรับไปรษณีย์พิเศษนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2566 นอกจากนี้ยังมีมีการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2566 โดยจะเปิดสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ทั้งแปลงเกษตรกร วิชาทักชุมชน รวมทั้งสถานที่ราชการ ศูนย์ศึกษา/ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวม 110 แห่ง ให้นักท่องเที่ยวแวะเข้าพักผ่อนศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร ชิมผลไม้สด ๆ จากไร่ หรือเลือกซื้อของฝากที่ได้รับการรับรองแล้วว่าคุณภาพ ได้มาตรฐาน จากมือเกษตรกรโดยตรง และสำหรับใครที่มีโอกาสแวะเวียนไปยังศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย์ คือ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และจังหวัดอุดรธานี สามารถขอรับต้นพืชพันธุ์ที่ได้ฟรี

ด้านกิจกรรมส่งสุขปีใหม่ กิน เทียวทัวไทย สุขใจด้วยกัน จัดเต็มตลอดปี (Season Festival) กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการชิมผลไม้ท่องเที่ยวทัวไทยตามฤดูกาล เรียนรู้วิถีชีวิตผ่านเกษตรกรและคนในชุมชน ศึกษาความรู้ด้านการเกษตร ผ่านแปลงเกษตรกร วิชาทักชุมชน ศูนย์ศึกษา / ศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้การสนับสนุน และส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

ทุกท่าน ทุกพื้นที่ ยินดีต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่นตลอดทั้งปี

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากกิจกรรมส่งสุขปีใหม่ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งใจส่งมอบให้เป็นของขวัญแล้ว ในปี 2566 ยังเน้นหนักการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรที่เข้มแข็งตลอดทั้งปี ผ่านการ **เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก** โดยนำแนวทางทางขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นกรอบในการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ยังมุ่ง **เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร** โดยดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพ **เสริมสร้างคุณภาพสินค้าเกษตร** โดยการใช้กลไกพัฒนายกระดับแปลงใหญ่การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูงขึ้น พัฒนาสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรอัจฉริยะ ตลอดจนการใช้พืชพันธุ์ดี และ **เสริมสร้างความรู้และให้บริการ** โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้เป็นดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาระบบบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ผ่านเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ดูแลครอบคลุมทุกขั้นตอนการเกษตรอีกด้วย

เช็กด่วนเงินประกันข้าวงวดที่ 9 ธ.ก.ส.โอนเข้าบัญชีแล้ว 15 ธ.ค.

นายเกษปณ์เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2565 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 กรอบวงเงินงบประมาณตามกรอบมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จำนวน 18,700.13 ล้านบาท โดยเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียว ในพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.68 ล้านครัวเรือน ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเงินประกันรายได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2565 โดยโอนเงินงวดที่ 1-8 ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปแล้วจำนวน 2.53 ล้านครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 7,254.99 ล้านบาท

สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่ 3 ธ.ค.- 9 ธ.ค. 2565 ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง (งวดที่ 9 และงวดที่ 1-8 เพิ่มเดิม) เข้าบัญชีเกษตรกร ในวันที่ 15 ธ.ค. 2565 กว่า 48,336 ครัวเรือน จำนวน 150.35 ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 24 ชั่วโมง.

เกษตรวันนี้.....● ขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้สัตว์เกิดความเครียด ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค และเกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมราจิกเซปติซีเมีย หรือโรคคอบวม.....● สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ บอกว่า โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อที่สำคัญในโค กระบือ มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถติดต่อและแพร่กระจายได้โดยการกินหรือสัมผัสกับสัตว์ป่วยโดยตรง หรือเชื้อที่ปนเปื้อนจากคน ขานพาหนะ และไม่มียารักษา.....● การป้องกันโรคที่ดีที่สุด

คือ ให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยง ของคนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยต้องดูแลในเรื่องการจัดการโรงเรือน หรือคอกสัตว์ มีหลังคาป้องกันฝน ลม ได้เป็นอย่างดี มีวัสดุปูรองคอกเลี้ยงสัตว์ จัดเตรียมน้ำสะอาด.....● หากพบสัตว์แสดงอาการป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในพื้นที่ หรือผ่านทาง Application dld 4.0 หรือโทรศัพท์สายด่วน 06-3225-6888 เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันที่.....●

นายกฯหล้าปลื



แนวทางชุมชนต้นแบบความมั่นคงด้านอาหาร



• วิจารณ์ คีออง

ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



จากวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากจะคุกคามสุขภาพของประชาชนด้วยปัญหาโรคติดต่อแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนด้วย

โดยคนจำนวนมากขาดรายได้ กลายเป็น “ประชากรกลุ่มเปราะบาง” ไม่สามารถเข้าถึงอาหาร เพราะไม่มีกำลังซื้อ อาหารมีราคาแพงขึ้น การปิดตัวของแหล่งจำหน่ายอาหาร เกิดการกักตุนอาหาร การกระจายอาหารไม่ทั่วถึง เพราะระบบการขนส่งหยุดชะงัก

วช. จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนาชุมชนต้นแบบความมั่นคงทางอาหารและการยกระดับรายได้ของครัวเรือนโดยการเชื่อมโยงศักยภาพของพื้นที่ เพื่อรองรับและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภูษะภา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นหัวหน้าโครงการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของครัวเรือนในประเทศไทย การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านความมั่นคงทางอาหารและการยกระดับรายได้ของครัวเรือน โดยการเชื่อมโยงศักยภาพของพื้นที่และสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) และประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการพัฒนาชุมชนต้น

พร้อมกับจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางอาหาร และการยกระดับรายได้ของครัวเรือนในการรองรับและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในระดับพื้นที่ภูมิภาค และระดับประเทศโดยคัดเลือกชุมชนสำหรับการศึกษาวิจัยไว้ 10 แห่ง ใน 10 จังหวัด 4 ภาค ได้แก่ภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ ลำปาง อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ภาคกลาง 2 จังหวัด ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ชัยภูมิ สุรินทร์ สกลนคร และภาคใต้ 2 จังหวัด คือ สงขลา ภูเก็ต

การดำเนินงานในเบื้องต้นหลังจากสำรวจสถานะความมั่นคงด้านอาหารของแต่ละชุมชนแล้ว โครงการฯ จะส่งเสริมและพัฒนาให้แต่ละชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหาร โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การมีอาหารเพียงพอ สามารถเข้าถึง

ได้อย่างเท่าเทียม สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารเพื่อการมีสุขภาพและอนามัยที่ดี และควมมีเสถียรภาพด้านอาหารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

แต่ละชุมชนอาจจะมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันออกไปตามบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของแต่ละชุมชน บางชุมชนอาจจะต้องการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนากระบวนการจัดการด้านการตลาด ในขณะที่อีกชุมชนหนึ่งอาจต้องการให้สนับสนุนตลาดชุมชนด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย และการสร้างแหล่งอาหารทางการเกษตร เป็นต้น

เมื่อชุมชนเกิดความมั่นคงด้านอาหารแล้ว ลำดับถัดไปก็จะจำลองสถานการณ์ในกรณีเกิดภาวะวิกฤติทางด้านสาธารณสุขที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร ทำให้คนในชุมชนมีอาหารบริโภคไม่เพียงพอ หรือไม่สามารเข้าถึงแหล่งอาหาร หรือแหล่งผลิตอาหาร ร้านค้า ไม่สามารถกระจายสินค้าได้ตามปกติ

ดังนั้น จึงต้องพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการโดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน เพื่อให้กลุ่มคนที่เปราะบาง และคนในชุมชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอ การพัฒนาชุมชนต้นแบบนี้จะมีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนรับมือกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

พาณิชย์ชี้ช่องผู้ส่งออกไทย เจาะตลาดสินค้าเกษตร-อาหารในจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดโครงการ DTN Business Plan Award ปีที่ 4 ในหัวข้อ ดึงดูดผู้ประกอบการสินค้าเกษตร-เกษตรแปรรูป-อาหาร ใช้ FTA เพิ่มแต้มต่อบุกตลาดแดนมังกร โดย นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าโครงการ DTN Business Plan Award 2022 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA” นี้จัดขึ้นเพื่อเร่งดึงดูดเข้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยขยายตลาดส่งออก โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยเฉพาะอาเซียน-จีน และความตกลง RCEP ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่ มุ่งส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย เพิ่มแต้มต่อและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สามารถขยายการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ

ด้านนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่าโครงการนี้ ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม กว่า 123 ราย คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย ซึ่งมีศักยภาพพร้อมที่จะขยายตลาดส่งออกได้ อาทิ ผลไม้

พรีซดราย น้ำผลไม้เข้มข้นบรอน ทองม้วน ขนมพริกกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง ซีเรียลธัญพืชอบกรอบ โกโก้ ผลัดกันซ์โปรตีน จากพืชและสัตว์ หนังกุ้งทอดกรอบ และเครื่องปรุงรส โดยจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp ดึงดูดเจาะลึกทุกกลยุทธ์ การทำธุรกิจ การใช้ประโยชน์จาก FTA การจัดทำแผนธุรกิจบุกตลาดจีน ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ และเทคนิคการทำตลาดออนไลน์และออฟไลน์ จากนั้นจะจัดประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจยอดเยี่ยม เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ 10 รายสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าจีนในรูปแบบออนไลน์ต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค. 2565) ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสู่ตลาดจีน มูลค่า 14,006.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สินค้าส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลไม้และถั่วเมล็ดแห้งที่บริโภคได้ ยางและของที่ทำด้วยยาง พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่มีสีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ชอินูลิน และกลูเตนจากข้าวสาลี